

Số: /BC-STP

Hà Giang, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến (2016 - 2021)

Thực hiện Công văn số 1262/BTP-TĐKT ngày 21/4/2022 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến.

Sở Tư pháp báo cáo thực hiện nội dung trên, tại Sở như sau:

Phần thứ nhất
Kết quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn
(2016 - 2021)

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; trong 5 năm (2016 - 2021), Ngành Tư pháp Hà Giang đã xác định công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyên biến, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 09/09/2011 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 1265/QĐ-BTP ngày 14/6/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn (2015 - 2020).

Hàng năm căn cứ các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Hà Giang phát động, Sở Tư pháp đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Ngành Tư pháp Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực

tiếp, toàn diện của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan, đơn vị, tích cực vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia phong trào thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong toàn Ngành.

2. Công tác tổ chức tuyên truyền, thực hiện gương điển hình tiên tiến

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "*Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất*" và sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; trong 5 năm (2016 - 2021) Ngành Tư pháp Hà Giang đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác phát động phong trào thi đua, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến đến các đơn vị trong toàn Ngành, tập trung chỉ đạo các đơn vị, quán triệt đến từng công chức, viên chức, người lao động các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch, đăng ký giao ước thi đua của đơn vị (*chủ yếu tuyên truyền và triển khai qua hệ thống Iofice và cuộc họp hội nghị tại Sở*). 100% các đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Ngành phát động với các mục tiêu thi đua cụ thể và triển khai đến từng cán bộ của đơn vị. Nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương cũng như chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Gắn thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác của Ngành với việc củng cố, kiện toàn tổ chức, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, chăm lo rèn luyện đội ngũ cán bộ về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động Tư pháp ở địa phương.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua đã được nhiều đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Kết thúc mỗi đợt thi đua có tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm động viên phong trào ngày càng phát triển sâu rộng hơn. Ngoài việc phát động, đăng ký giao ước thi đua và thực hiện tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ và đáp ứng nhiệm vụ của Ngành, địa phương nhiều đơn vị đã phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu thiết thực.

Cùng với việc chú trọng phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, giai đoạn, Sở còn quan tâm tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào. Việc lựa chọn các điển hình tiên tiến đặc biệt chú trọng tới việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua, triển khai thi đua theo từng đợt với các nhiệm vụ trọng tâm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gương người tốt, việc tốt để cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở học tập, noi gương.

3. Số lượng điển hình tiên tiến được tuyên truyền (biểu kèm theo).

4. Đánh giá chung ý nghĩa tác dụng, hiệu quả của công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Ưu điểm: Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động góp phần cổ vũ các cá nhân ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp đều được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; kết quả năm sau cao hơn năm trước; nhiều lĩnh vực chuyên môn có sự chuyển biến vượt bậc; các lĩnh vực công tác tư pháp được giao cho ngành Tư pháp (*lý lịch tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm soát TTHC...*) đã đi vào nề nếp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hạn chế và nguyên nhân: Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến Sở đã thực hiện nhưng rất khó để biểu dương được tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nổi trội (do tính chất công việc); Quỹ khen thưởng của Sở hạn hẹp nên ảnh hưởng đến việc tôn vinh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở cấp huyện, cấp xã...(*không có để chi khen thưởng*) nên phần nào ảnh hưởng đến phong trào thi đua của cấp huyện, xã đối với Sở; tổng kết các đợt phát động phong trào chưa có khen thưởng bằng vật chất cụ thể để động viên kịp thời vào các đợt phong trào thi đua tiếp theo.

Phần thứ hai

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong thời gian tới

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 09/09/2011 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức trong toàn cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 04/01/2022 của Sở về việc Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện tốt Luật Thi, đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đổi mới và đề ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, đảm bảo cho phong trào thi đua phát triển đúng hướng, liên tục, đều khắp, thiết thực có hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phong trào thi đua phát triển cũng như động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua.

3. Xây dựng nhiều gương “*Người tốt, việc tốt*”, “*Người cán bộ Tư pháp giỏi*”, “*Giương điển hình tiên tiến*”, “*Giương sáng pháp luật*” tạo khí thế học tập, thi đua với các điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các tập thể, cá nhân làm cơ sở để bình xét đề nghị các cấp khen thưởng vào cuối năm.

4. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của Ngành.

5. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng; khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng mức độ thành tích, tránh tràn lan làm giảm ý nghĩa tác dụng của thi đua.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến (2016 - 2021) của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang./.

Nơi nhận:

- Bộ tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng);
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP, TH2.

GIÁM ĐỐC

Trương Huy Huân